

**ĐÔNG HƯNG**

# Phòng, trừ bệnh đạo ôn, bảo vệ lúa xuân

Vụ lúa xuân năm 2018, Đông Hưng gieo cấy trên 11.600ha, hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, bệnh đạo ôn đã phát sinh, gây hại ở một số địa phương, bà con nông dân đang tập trung phun thuốc phòng, trừ.



Nông dân xã Đông Các (Đông Hưng) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

Nguyên Xá là một trong những xã có nhiều diện tích lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn nhất huyện. Ông Nguyễn Trọng Tài, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chỉ sau cấy 25 ngày đã phát

hiện một số khóm lúa là có những vết chấm kim, biểu hiện của bệnh đạo ôn nên đã phát động bà con nông dân phun phòng, trừ 100% diện tích, liều lượng và cách phun thuốc theo đúng khuyến cáo của các

ngành chức năng. Song thời tiết liên tục có mưa, độ ẩm cao, có sương mù, bà con nông dân phun không đại trà mà lẻ tẻ nên bệnh lan nhanh, phát triển nặng, tập trung ở cánh đồng thôn Phan Thanh và thôn

Trần Phú. Trong 272ha lúa xuân của xã có 40 - 50% bị nhiễm bệnh đạo ôn, diện tích nặng khoảng 10 - 15%. Hiện các thành viên HTX phân công nhau phụ trách các cánh đồng, cùng bà con nông dân theo dõi, phun thuốc phòng, trừ kịp thời. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Trần Phú cho biết: Bệnh đạo ôn năm nay diễn biến bất thường, phát triển nhanh, không dừng lại ở diện tích nhỏ như các năm khác mà lan cả ruộng, thời tiết có sương mù nên hiệu quả công tác phòng, trừ không cao, dễ gây mất mùa.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà Phạm Thị Dư, thôn Nam Quán, xã Đông Các ra đồng phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn cho các diện tích lúa bị nhiễm bệnh của gia đình. Bà Dư cho biết: Vụ này gia đình cấy trên 2 mẫu, trong đó 8 sào cấy giống BC15. Đầu tháng 4, khi đi thăm đồng thì phát hiện một số diện tích cấy giống BC15 có biểu hiện của bệnh đạo ôn nên đã

mua thuốc phun phòng, trừ. Song thời tiết không thuận nên hiệu quả của thuốc không cao, bệnh lan nhanh ra cả ruộng, hiện đã 8 sào cấy giống BC15 đã nhiễm đạo ôn, có một số diện tích lúa bị lùn lụi. Gia đình đã phun tới 5 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày, tốn 600.000 - 700.000 tiền mua thuốc trừ sâu mà không mấy khả quan. Mong thời tiết nắng ráo để lúa đỡ bệnh, phục hồi lá cho.

Vụ xuân này, Đông Các gieo cấy 234,9ha, trong đó giống lúa BC15 chiếm 30%. Bệnh đạo ôn cũng đã khiến một số diện tích lúa xuân của nông dân bị lùn lụi. Ông Phạm Viết Chiêu, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: HTX đẩy mạnh tuyên truyền nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời diện tích lúa bị nhiễm bệnh, phun thuốc đúng khuyến cáo của các ngành chức năng. Tuyệt đối không sử dụng phân bón qua lá và các loại thuốc kích thích cho lúa trong khi lúa bị bệnh đạo ôn.

Đến nay, Đông Hưng có trên 4.200ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn với tỷ lệ trung bình từ 1 - 3%; 300ha lúa bị bệnh gây hại nặng, cá biệt có khoảng 15ha lúa đã có biểu hiện lùn lụi, tập trung chủ yếu ở các xã Nguyễn Xá, Trọng Quan, Đông Đông, Đông Vinh... Trước tình hình bệnh đạo ôn có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, chính quyền địa

phương và ngành chức năng của huyện đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, trừ bệnh đạo ôn để bảo vệ lúa xuân. Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện đã ra công văn yêu cầu UBND các xã, HTX DVNN thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xác định rõ ruộng, vùng bị nhiễm bệnh đạo ôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tự kiểm tra đồng ruộng của gia đình, sớm xử lý phun phòng, trừ kịp thời để bệnh không phát sinh, phát triển lây lan gây cháy lúa trên diện rộng. Chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn bảo đảm công tác phòng, trừ đạt hiệu quả cao. Giữ đủ nước không để ruộng bị cạn, những diện tích đã bị bệnh không được phun các loại phân bón qua lá, kích thích sinh trưởng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện phân công cán bộ xuống xã trực tiếp cùng cấp ủy, chính quyền điều tra, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa cho nông dân... Các HTX DVNN chủ động thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của bà con.

**TRUNG HIẾU**

**THAIBINH SEED**

## Đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp "Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thuần mới TBR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung" của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) là 1 trong 15 giải pháp thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường lọt vào chung kết, xuất sắc giành giải ba của hội thi.

TBR225 là giống lúa thuần đã được Thai Binh Seed nghiên cứu, chọn tạo, đến nay đã được công nhận là giống quốc gia và nhân rộng trên cả nước. Giống có khả năng thích ứng rộng trên tất cả các vùng đất, đặc biệt, trên những vùng khô hạn lúa vẫn phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao.

## Khảo nghiệm giống lúa TBR279 tại miền Trung



Thai Binh Seed chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên và phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trình diễn hướng dẫn quy trình sản xuất theo gói kỹ thuật IPM, các biện pháp phòng, trừ dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng.

Tại hội thảo, giống lúa thuần mới TBR279 được đánh giá là sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh sớm, khỏe. Đặc biệt, ruộng lúa chịu sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất lúa bình quân của mô hình đạt khoảng 70 tạ/ha. Giống lúa thuần mới TBR279 có hạt gạo dài, trong và không bạc bụng, hạt cơm mềm, vị đậm, thơm. Với những ưu điểm trên, huyện Duy Xuyên sẽ tiếp tục triển khai sản xuất trình diễn mô hình giống lúa thuần mới TBR279 để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện hơn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, vụ đông xuân 2017 - 2018, Thai Binh Seed chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khảo nghiệm giống lúa TBR279 với diện tích 0,5ha tại xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức).

Giống lúa khảo nghiệm được bố trí trên chân đất thịt, vùng sản xuất 2 vụ/năm, bảo đảm điều kiện tưới, tiêu chủ động. Giống lúa TBR279 là giống lúa thuần do Thai Binh Seed lai tạo, đã tham gia khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia. Qua đánh giá cho thấy, lúa trở tập trung, hạt thon dài, cơm mềm, dẻo và ngon. Giống có dạng hình đẹp, cứng cây, chống chịu sâu bệnh và chống đổ ngã tốt. Năng suất trung bình từ 65 - 68 tạ/ha.

**NGỌC MAI**

## Đ

ể bảo đảm an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả và phát triển nuôi tôm bền vững, hiện nay, ngành Nông nghiệp Thái Thụy đang tích cực phối hợp với Chi cục Thủy sản và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống trên địa bàn.

Với gần 20 năm lăn lộn trong nghề nuôi tôm nước lợ, bắt đầu từ nuôi quảng canh rồi chuyển sang nuôi tôm công nghiệp như hiện nay, ông Trần Hồng Khánh, xã Thái Thượng có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Theo ông Khánh: Chất lượng tôm giống quyết định 50% sự thành công của vụ nuôi, 50% còn lại là các yếu tố về môi trường, khí hậu, kỹ thuật chăm sóc... Vì thế, người nuôi tôm cần chú trọng việc lựa chọn con giống sao cho bảo đảm chất lượng tốt nhất để nuôi thả. Đặc biệt, các hộ nuôi tôm công nghiệp lại càng phải chú trọng vấn đề này hơn. Với các hộ nuôi tôm công nghiệp như tôi hiện nay hầu hết lựa chọn mua giống từ các doanh nghiệp lớn, có uy tín tại các tỉnh ở miền Nam rồi chuyển về

## THÁI THUY

# Tăng cường quản lý chất lượng tôm giống

ương dưỡng ngay tại ao đầm của mình trước khi nuôi thả.

Bên cạnh một số ít hộ nuôi tôm công nghiệp như ông Khánh thực hiện ương dưỡng tôm giống ngay tại ao đầm của mình, hầu hết các hộ nuôi tôm theo hình thức quảng canh, bán thâm canh trên địa bàn huyện đều lựa chọn mua giống từ các cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống ngay tại địa phương. Toàn huyện hiện có gần 10 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, đáp ứng khoảng 80% lượng tôm giống nuôi thả trên địa bàn. Như doanh nghiệp Phương Nam (xã Thái Thượng) đã đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện sản xuất tôm giống phục vụ nuôi thả vụ xuân hè này, từ cuối tháng 3 đến nay, Phòng đã tích cực phối hợp với Chi cục

Thủy sản tiến hành kiểm tra 7 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ, chất lượng nguồn

nước cấp, nước thải... Qua kiểm tra, các cơ sở đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, hồ sơ bảo đảm điều kiện về sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản như giấy kiểm dịch thủy sản, giấy công bố chất lượng giống thủy sản, giấy chứng minh việc mua giống để ương dưỡng thành giống lớn, văn bằng,

chứng chỉ chuyên môn... Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt việc ghi chép theo dõi quá trình sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản, chất lượng nguồn nước thải chưa bảo đảm... Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu chủ những cơ sở này phải khắc phục, đầu tư khu vực xử lý nước thải bảo đảm theo tiêu chuẩn.

Cơ sở cung cấp tôm giống Thuyền Huyền (xã Thái Thượng) là một trong những cơ sở Chi cục Thủy sản mới tiến hành kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh, ương dưỡng tôm giống. Ông Đào Trọng Huyền, chủ cơ sở cho biết: Hiện nay, cơ sở của tôi đã ương dưỡng và xuất bán được hơn 30 triệu con tôm giống thể chân trắng cho các hộ nuôi tôm ở hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải. Nguồn tôm giống của cơ sở được nhập từ Công ty TNHH Đại Nam (Ninh Thuận) về để ương dưỡng bảo đảm đầy đủ các loại giấy tờ về kiểm dịch, công



Ương dưỡng tôm giống tại cơ sở Thuyền Huyền.

# Hiệu quả các lớp tập huấn

Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý kinh doanh là một trong những chương trình hiệu quả Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức trong nhiều năm qua, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cán bộ quản lý trên địa bàn.

Hơn 10 năm qua, Trung tâm đã tổ chức đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý kinh doanh cho trên 4.200 lượt lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để tổ chức lớp học thành công trước hết phải có nội dung phù hợp

với đối tượng học. Ngoài ra, cần phải làm tốt công tác vận, động tuyên truyền và phải mời được đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu của học viên. Từ năm 2006 đến nay, trung bình mỗi năm Trung tâm tổ chức từ 2 - 6 lớp. Riêng từ đầu năm tới nay Trung tâm đã mở được 6 lớp. Tuy nhiên, thay vì như trước đây chỉ chủ yếu đào tạo cho doanh nghiệp, mở lớp tập trung ở địa bàn thành phố thì những năm qua Trung tâm đã chuyển các lớp về các địa phương, mỗi năm tổ chức ở 2 - 3 huyện với nhiều đối tượng tham gia học. Điều này không chỉ phù hợp, bảo đảm nhu cầu học tập cho các đối tượng mà còn giảm bớt chi phí

đi lại cho học viên. Ngoài ra, nội dung giảng dạy cũng được thay đổi theo xu hướng phát triển ở trong nước và thế giới. Điển hình như trước đây có giai đoạn thiên về đào tạo kế toán, máy, ca, trường, chuyển trường thì tới nay chỉ tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý cho các đối tượng.

Theo ông Hải, để có được những lớp học tại cơ sở như vậy, riêng công tác chuẩn bị cho một lớp đã mất từ 1,5 - 2 tháng bởi phải làm bài bản từ khâu ra thông báo nội dung tập huấn gửi trực tiếp cho tất cả các đơn vị tới việc liên hệ mời giáo viên, địa điểm hội trường và đưa giấy mời trực tiếp cho các đơn vị. Ngoài ra còn phải tuyên truyền

qua nhiều hình thức, nhất là đơn đốc bằng điện thoại để động viên, khích lệ các đơn vị tham dự. Có như thế mới thu hút được đồng học viên tham gia, bình quân mỗi lớp có 50 người theo học. Cũng chính từ những việc làm đó, không chỉ các đối tượng theo học mà cấp ủy, chính quyền các địa phương đều đánh giá cao.

Ông Bùi Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Quàng Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Thanh Nê, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương, kiến thức tiếp thu từ các lớp tập huấn đã được các doanh nghiệp, các quỹ tín dụng nhân dân vận dụng một cách hiệu quả, giúp các đơn vị hoạt động bài bản hơn, khoa học hơn và phù hợp hơn với tình hình và xu thế hội nhập của đất nước.

Nhiều năm giảng dạy tại các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức, PGS, TS Ngô Kim Thanh, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Nội dung của các lớp thật sự rất cần thiết, hữu ích cho học viên. Các lớp được tổ chức rất công phu, bài bản, từ khâu chuẩn bị tới hội trường, các thiết bị phục vụ giảng dạy. Nhiều

chủ doanh nghiệp tham gia học tập có tinh thần cầu thị, ham học hỏi. Đặc biệt, trong bối cảnh phong trào khởi nghiệp ngày càng lên cao thì những lớp học này rất cần được nhân rộng, không chỉ ở trong tỉnh mà

còn ở các tỉnh, thành phố khác để mọi người đều có thể được tiếp cận và phát triển.

Có thể khẳng định, các lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực của ngành Công Thương

**THU THUY**



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đồng Năm.